

เรื่องจากปก

กรม สบส. เพิ่มสาขาทันตสุขภาพ ในการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ...เริ่มปี 2561



ในปี 2556 - 2558 การดำเนินงานสุขภาพช่องปากมีการขยายครอบคลุมทุกกลุ่มวัย และมีการดำเนินงานร่วมกับการทำงานของทีมหมอครอบครัวและ District Health System (DHS) ทำให้มีการทำงานในระดับชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีบทบาทช่วยเหลือดูแลสุขภาพช่องปากประชาชนและครอบครัว อย่างชัดเจน ดังนั้นในปี 2561 กรมอนามัยจึงพัฒนาหลักสูตรการอบรม อสม. เชี่ยวชาญ สาขาส่งเสริมสุขภาพด้านทันตสุขภาพ

ต่อมาในปี 2558 กรมอนามัยได้มีหนังสือถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (หนังสือ สธ.๐๙๐๔.๐๓/๖๔๙๔ ลงวันที่ 23 กันยายน 2558) ขอเพิ่มสาขาการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะตน และสร้างขวัญกำลังใจให้ อสม. ที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความภาคภูมิใจ ในผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ เพื่อนำไปสู่การดูแลช่วยเหลือ ทันตสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพและกำหนดมาตรฐาน อสม. ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 กันยายน 2558 มีมติให้ตั้งคณะทำงานพัฒนารายละเอียด การขอเพิ่มสาขาการคัดเลือก อสม. ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ เพื่อนำเสนอในคณะกรรมการกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวได้หารือเพื่อพัฒนารายละเอียดและวิเคราะห์เหตุผล ความจำเป็นในการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ในสาขาดังกล่าว ซึ่งจะได้มีการเชิญประชุมหารือฯ พัฒนารายละเอียด ได้แก่ การจัดทำหลักเกณฑ์และเครื่องมือประเมิน อสม. ดีเด่น และได้มีการศึกษา สถานการณ์การดำเนินงาน อสม. ด้านทันตสุขภาพของจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

จากการรวบรวมข้อมูล จำนวน 63 จังหวัด พบว่า มีการอบรม อสม.เชี่ยวชาญด้านทันตสุขภาพ ใน 10 ศูนย์อนามัย (จากทั้งหมด 12 ศูนย์) และมี 52 จังหวัด ที่เห็นด้วยว่าต้องมีการกำหนดให้มี อสม. เชี่ยวชาญ สาขาทันตสุขภาพ และจากการรวบรวมข้อมูลการฝึกอบรมด้านทันตสุขภาพ 3 ปี ระหว่างปี 2557 - 2559 มี อสม. ได้รับการอบรม จำนวน 63,655 คน จากการติดตามกิจกรรมของ อสม. ที่ดำเนินงานในพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลงานร่วมบริการ งานติดตามเยี่ยมบ้าน การมีส่วนร่วมของชุมชน งานบริการพื้นฐานในคลินิกทันตกรรม รวมทั้งในปี 2559 กรมอนามัยได้จัดทำคู่มือหลักสูตรการอบรม อสม. เชี่ยวชาญด้านทันตสุขภาพ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ปัจจุบัน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้ อสม. มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกลางได้มีมติเห็นชอบและรับรองการเพิ่มสาขาการคัดเลือก อสม. ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ เนื่องจากเห็นว่าประเด็นทันตสุขภาพเป็น 1 ใน 14 องค์ประกอบ ของงานสาธารณสุขมูลฐาน และเป็นประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จำนวนมาก ดังนั้น การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ในปีงบประมาณ 2561 จึงจะมีการเพิ่มสาขา ทันตสุขภาพเข้าเป็นสาขาที่ 11 ต่อไป ■